

Đặc biệt xin cảm ơn anh Thiện Huấn và chị Quỳnh Giao đến từ Pháp, anh Mai Thế Vinh đến từ Hanau đã tích cực góp phần cho buổi biểu tình từ quay phim đến trình diễn những bản nhạc đấu tranh thật ý nghĩa và sôi động.

Cũng trong cuộc biểu tình năm nay, thiếu vắng Giáo Sư Nguyễn Thanh Châu kính mến, người đã vừa năm xuống ngày 26.04.2024 hưởng khánh thọ 101 tuổi. và anh Nguyễn Hữu Dũng Hội trưởng hội NVTN tại Köln trên đường đi đã phải quay về nhà vì tình trạng sức khỏe yếu kém.

Đứng trước vấn nạn của cộng đồng NVTN khắp nơi, về việc tập đoàn Việt cộng thò cánh tay dài ra hải ngoại qua những chỉ thị, nghị quyết dùng tay sai của chế độ trà trộn vào những sinh hoạt của cộng đồng NVTN để dụ dỗ đồng hương tỵ nạn, phát tán tin tức giả mạo, gieo hoang mang để tiếm danh cộng đồng, lợi dụng sự ngây thơ của một số NVTN hầu bòn rút ngoại tệ và nhân lực để phục vụ cho chế độ bạo tàn, tham ô thối nát và phản dân hại nước.... thì những cuộc biểu tình của cộng đồng Người Việt tỵ nạn khắp nơi là hành động thiết thực để tự vệ, một trong những phản kháng tiêu biểu của cộng đồng đối với tay sai của chế độ tại hải ngoại và cũng là một hình thức hỗ trợ tinh thần cho hơn 90 triệu người dân tại quốc nội có thêm động lực để vùng lên đấu tranh đập đổ bạo cường buôn dân bán nước, hầu xây dựng một quê hương tự do dân chủ và phú cường.

Nhìn vào sự phản kháng của các sắc dân tại đông âu vào những thập niên 1989 là hình thức biểu tình đấu tranh xé toang mạng lưới bưng bít, đập nát những bức tường độc tài bạo ngược, để xây dựng quốc gia tự do dân chủ và phú cường, người dân tại các nước đông âu ngày nay được hưởng mọi quyền thì ngược lại tập đoàn độc tài cộng sản Việt Nam dùng những hành vi tàn ác, dùng thông tin dối trá, cố bám víu vào quyền lực để cai trị, khẩu đầu làm toại mọi cho Nga Tàu rồi gieo tang thương cho gần 100 triệu người dân, ngày cáo chung của chế độ Việt cộng sẽ không còn xa khi người dân nhất tề xuống đường tiễn đưa chế độ về với cội nguồn của tội ác.

Kèm theo dưới đây là Clip phim về cuộc biểu tình do anh Thiện Huấn đến từ Pháp thu hình và chuyển lên youtube, kính chuyển đến Quý vị để cùng lưu niệm. Xin quý vị chuyển tiếp Clip phim này đến với những Đồng hương, vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến tham dự được để họ cùng thưởng lãm.

<https://youtu.be/QkPtEVXnt7k?feature=shared>

Trong lúc cuộc biểu tình vừa qua, nếu có điều chi sơ xuất mong Quý vị niệm tình thứ lỗi.

Kính tường trình.

TM. Ban Tổ Chức

